

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 12 năm 2014

\*  
Số: 21 - BC/ĐU

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2014**  
**VÀ NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC NĂM 2015**

Ngày 08 tháng 12 năm 2014, BCH Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014**

Trong năm 2014, BCH Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chỉ đạo thắng lợi các công tác trọng tâm như sau:

**I. Công tác Đảng**

**1.1. Công tác Tuyên giáo**

Đảng ủy đã chỉ đạo:

Quán triệt, triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị BCH TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị.

Tiếp tục Quán triệt và triển khai tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Đại học và các cấp chính quyền đặc biệt là các Đề án 04, 07 của Tỉnh ủy.

Các cấp ủy tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên; phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ, kỷ niệm: Tết cổ truyền dân tộc, ngày thành lập Đảng 3-2, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 v.v.

Hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn liền với thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH TW 4 (khóa XI) về xây dựng xây dựng Đảng.

**1.2. Công tác Dân vận**

Đảng ủy đã chỉ đạo tốt:

Việc triển khai Đề án 08 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2011-2015”.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới” như ngày truyền thống công tác dân vận 15/10/1930, ngày dân vận cả nước 15/10/1999 v.v.

Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; giữ gìn tốt đoàn kết nội bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC và sinh viên đối nhà trường; thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

**1.3. Công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ**

Đảng ủy đã chỉ đạo tốt những công việc sau đây:

Xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết BCH TW 8 khóa XI.

